

\*  
Số 61 -CV/ĐU

Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác  
phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường

- Kính gửi:*
- Thường trực HĐND, UBND phường;
  - Các đồng chí Đảng ủy viên;
  - UBMTTQ và các đoàn thể phường;
  - Trạm y tế;
  - Cấp ủy chi bộ và Trưởng khu phố.

Thực hiện Công văn số 871-CV/TU ngày 06/8/2022 của Tỉnh ủy Bình Dương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường cơ bản được kiểm soát, góp phần đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, gần đây tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có chiều hướng gia tăng, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của Omicron BA.4, BA.5; Song song đó, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số dịch bệnh khác cũng đang diễn biến phức tạp. Để tiếp tục vừa kiểm soát phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm chăm sóc sức khỏe, đời sống nhân dân. Đảng ủy phường đề nghị Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể, Cấp ủy chi bộ, Trưởng khu phố tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt thực hiện theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Bình Dương lấy tháng 08/2022 làm tháng cao điểm tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 và phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số dịch bệnh khác, với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Giao UBND phường tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch, đồng loạt tổ chức Tháng Cao điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 và phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số dịch bệnh khác theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 664/CD-TTg và Công điện số 665/CD-TTg, ngày 25/7/2022. Cụ thể như sau:

Tổ chức các điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 tập trung, lưu động một cách khoa học, linh hoạt về thời gian cho các đối tượng, nhất là các đối tượng chưa được tiêm đủ mũi tiêm theo hướng dẫn, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng tiêm kịp thời, đầy đủ, đảm bảo an toàn và đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tổ chức lễ ra quân tháng cao điểm phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Tuyên truyền, vận động mỗi người dân, gia đình, cơ quan hãy chung tay thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết như: Dọn dẹp vệ sinh nhà, nơi ở, nơi làm việc thoáng mát để muỗi không có nơi trú ẩn; đậy kín các dụng cụ chứa nước để tiêu diệt lăng quăng; xử lý các vật dụng xung quanh nhà để lăng quăng không có môi trường phát triển. Trạm y tế phường tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, phun thuốc diệt muỗi...

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường.

2- Ban Tuyên giáo, MTTQ và các đoàn thể phường tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò và hiệu quả của việc tiêm vaccine trong phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chiến dịch phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số dịch bệnh khác trên địa bàn phường.

3- Cấp ủy chi bộ trực thuộc, Trường khu phố tập trung cả hệ thống chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến Nhân dân và tổ chức ra quân thực hiện Tháng Cao điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 và phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số dịch bệnh khác đạt mục tiêu đề ra.

4- Các Trường học tăng cường công tác tổng vệ sinh Trường, lớp chuẩn bị cho năm học mới 2022 – 2023. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền vận động phụ huynh đưa con em tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số dịch bệnh khác.


5- Đề nghị các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Đảng ủy viên phụ trách chi bộ trực thuộc, các lĩnh vực tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chi bộ tập trung triển khai thực hiện nghiêm Tháng Cao điểm và thường xuyên có mặt ở điểm tiêm để kiểm tra công tác tổ chức tiêm chủng và động viên tinh thần người dân.

Giao Ủy ban nhân dân, UBMTTQ, Các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc và Trường khu phố nghiêm túc triển khai thực hiện Công văn này; trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy phường.

Nơi nhận:

- Như trên (pdf-g),
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY  
PHÓ BÍ THƯ



Phạm Văn Định